



ที่ นร ๑๐๐๓/๘๗๘

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดสรรทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางดำเนินการทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมเอกสารแนบ ๑ - ๕

ด้วย ก.พ. ได้มีมติเห็นชอบกรอบและแนวทางดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้จัดสรรทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department-based) ในส่วนของทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เพื่อรองรับการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนสำหรับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๔ ทุน และขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมดำเนินการ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) หรือคณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) เพื่อพิจารณาจัดสรรจำนวนทุนและกำหนดรายละเอียดทุนตามกรอบสาขาวิชาตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งกำหนดประเทศที่จะให้ผู้รับทุนไปศึกษา/ฝึกอบรม

๒. จัดทำรายละเอียดคำขอรับการจัดสรรทุนตามแนวทางดำเนินการทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. บันทึกรายละเอียดคำขอรับการจัดสรรทุนที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ลงในระบบคำขอรับการจัดสรรทุน ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะส่งรายละเอียดวิธีการบันทึกข้อมูลคำขอในระบบฯ พร้อมรหัส Username และ Password ให้ทราบภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

๔. จัดส่งคำขอรับการจัดสรรทุนพร้อมสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ หรือคณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการทุนฯ ไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดแนวทางดำเนินการทุนฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๕. เพื่อให้การดำเนินการทุนเป็นไปด้วยความรอบคอบ ครบถ้วน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดสรรทุน จึงขอให้มอบหมายข้าราชการผู้รับผิดชอบการดำเนินการขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงาน

ของรัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมตาม QR code ท้ายหนังสือ หรือเข้าร่วมประชุมทาง https://shorturl.ocsc.go.th/qr/meeting_scholar68

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์นักบริหารระดับสูง

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๘๑๒ , ๖๘๑๖ , ๖๘๑๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocsc.go.th , ses-scholarship@ocsc.go.th

เรียน นน.งานพัฒนาฯ
โปรดดำเนินการ



5 ส.ค. 2567

เข้าร่วมการประชุมชี้แจง



https://shorturl.ocsc.go.th/qr/meeting_scholar68

สิ่งที่ส่งมาด้วย



<https://shorturl.ocsc.go.th/qr/Attachment68>